

# สัมมนาปฏิรูปการศึกษา สร้างมุมมองพัฒนาความรู้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการสัมมนา “การปฏิรูปการศึกษา : สาระสำคัญ การเตรียมพร้อม และความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2545 ณ อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยและสำนักงานปฏิรูปการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะช่วยให้นักวิชาการการศึกษาเกิดความเข้าใจ ยอมรับ และ

เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิรูปการศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอภิปราย “การปฏิรูปการศึกษา : สาระสำคัญ การเตรียมพร้อม และความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน” ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 400 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ชมรมครูจังหวัดเชียงราย สมาคมครูประถมศึกษจังหวัดเชียงราย ชมรมโรงเรียนขยายโอกาส ชมรมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ชมรมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

ชมรมครูนอกประจำการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการยอมรับในการปฏิรูปการศึกษามากยิ่งขึ้น โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนั้น ผู้เข้าร่วมอภิปรายจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจน อีกทั้งจะได้อิทธิพลที่สามารนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี และบุคลากรรวมถึงสถานศึกษาจะมีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม

สำหรับพิธีเปิดการสัมมนาจะเริ่มในเวลา 09.20 น. โดยนายจำลอง ครุฑขุนทด ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษา” การปรากฏภาพพิเศษเรื่อง “วิสัยทัศน์และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล” โดยนายงยุทธ คิยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## ประชุมวิชาการอภิปติ สร้างฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่องการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2545 ที่ผ่านมา ณ อาคาร C4 (1,500 ที่นั่ง) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ รองอธิการบดี คณบดี ทบวงมหาวิทยาลัย สภาอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอันสืบเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2543 ภาวะการส่งออกที่ต่ำกว่าที่คาดหมายไว้ ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และที่สำคัญอย่างยิ่งคือปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) ได้กำหนดเป้าหมายหลักและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จะนำประเทศไปสู่ “การสร้างเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ขจัดปัญหาความยากจน และสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งในระยะยาว” ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมสมองในการสร้างความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัยให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ

และมีศักยภาพในอันที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางการกระจายความรู้สู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกับนานาชาติประเทศต่อไป

ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานความรู้” การบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจชุมชน” โดยคุณสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทซีพี เครือเจริญโภคภัณฑ์ การอภิปรายเรื่อง “ปัจจัยและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานความรู้” โดยคุณนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สุเมธ แยม์นูน ที่ปรึกษาปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ดร.ชุมพล พรประภา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นอกจากนี้ยังได้มีการสนทนาเรื่อง “การนำชุมชนให้พ้นความทุกข์” โดยอาจารย์เตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ร่วมสนทนาโดย อาจารย์พูน วีระประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

เชวราณนิจส์  
พงษ์แรก  
๒๓ ก.ค. ๔๖